

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết dứt điểm trong năm 2019

Thực hiện Công văn số 37/TTHĐND ngày 08/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2019; UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Cử tri xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí theo 02 Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2017 và năm 2018.

Trả lời:

Căn cứ khối lượng thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2017 và năm 2018 tại các địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 02 Quyết định nêu trên, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2017 và 2018 cho các địa phương (trong đó có xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) tại Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 21/11/2019. UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước rà soát, xem xét cấp kinh phí hỗ trợ (phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền) cho xã Phước Hiệp theo quy định.

- Cử tri xã Cát Thành (huyện Phù Cát) phản ánh: Đợt lũ lụt cuối năm 2018 gây sạt lở nghiêm trọng đoạn Đê chắn nước kết hợp đường giao thông (chiều dài 850m) thuộc thôn Chánh Thắng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm khắc phục trong năm 2019.

Trả lời:

UBND tỉnh đã có Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, gia cố đê suối Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Hiện nay, UBND huyện Phù Cát (chủ đầu tư dự án) đã và đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện triển khai thực hiện việc đầu tư, xây dựng công trình theo quy định.

- Cử tri xã Cát Tài (huyện Phù Cát) kiến nghị: UBND tỉnh làm việc với Công ty Pisico, yêu cầu Công ty trồng và khai thác rừng xen kẽ, vì khai thác một lần gây dòng chảy lớn. Mùa mưa đến, lượng nước đổ về nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Trả lời:

Rừng trồng tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát (do Công ty PISICO thi công trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác) thuộc chức năng rừng sản xuất, được trồng bằng nguồn vốn tự có của Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn. Do đó, theo quy định của Luật

Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp, thì việc khai thác trắng theo băng, đám hoặc toàn bộ diện tích là do Công ty tự quyết định và phải trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp. Do đó, kiến nghị của cử tri yêu cầu Công ty trồng và khai thác rừng xen kẽ là không cơ sở giải quyết.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc khai thác rừng không gây xói mòn đất làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn để có phương án, giải pháp khai thác rừng cho phù hợp, tránh tình trạng xói mòn đất gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

- Cử tri xã Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ) kiến nghị: Việc trồng rừng theo dự án Jica2 tại Hồ Hóc Sinh (thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong) cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết triệt để. Cử tri đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh về đối thoại trực tiếp cùng với bà con cử tri bàn giải pháp giải quyết, không đồng ý với việc trả lời bằng văn bản.

Trả lời:

Năm 2016 và 2017 một số công dân thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ có đơn kiến nghị đề nghị các cấp, các ngành chức năng có ý kiến về việc dự án Jica2 trồng rừng tại Hồ Hóc Sinh. UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Phù Mỹ đã nhiều lần có văn bản trả lời cho nhân dân thôn Phước Chánh để nhân dân hiểu rõ việc trồng rừng dự án Jica2 tại Hồ Hóc Sinh là đúng với chủ trương của nhà nước.

Việc cử tri đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh về đối thoại trực tiếp, không đồng ý với việc trả lời bằng văn bản: Về vấn đề này, ngày 18/9/2017 UBND tỉnh có văn bản số 5018/UBND-TD về việc ủy quyền Sở Nông nghiệp và PTNT đối thoại với các hộ dân tại thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ tổ chức đối thoại với một số công dân nêu trên; tham dự buổi đối thoại có đại diện Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ, Bí thư huyện ủy, một số cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong. Tại cuộc đối thoại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã giải thích rõ việc trồng rừng dự án Jica2 tại lưu vực hồ Hóc Sinh là phù hợp với quy hoạch và hiện trạng tự nhiên; đồng thời, giải trình rất rõ những nội dung công dân đã có ý kiến, kiến nghị. Như vậy, việc kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Do đó, việc cử tri tiếp tục đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại trực tiếp về các vấn đề đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhiều lần theo quy định là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

- Cử tri xã Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: UBND tỉnh xem xét miễn giảm đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai cho nhân dân xã Nhơn Châu vì đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Trả lời:

Xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn là xã đảo. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 thì nhân dân xã đảo Nhơn

Châu là đối tượng được miễn đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai. Giao UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện nghiêm túc việc miễn giảm quỹ phòng, chống thiên tai cho nhân dân xã Nhơn Châu theo quy định.

- Cử tri xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) kiến nghị: UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ quỹ phòng chống thiên tai cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

Trả lời:

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đã thực hiện thu quỹ từ năm 2019. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo quy định về nội dung chi, mức chi, thủ tục thanh toán, quyết toán từ nguồn kinh phí của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở lập kế hoạch chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định nêu trên để thực hiện hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh theo quy định.

- Cử tri xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn 5 xây dựng bờ kè chống sạt lở tại thôn Đák Tral.

Trả lời:

Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn 5 đã phối hợp với xã Vĩnh Kim kiểm tra hiện trường, xác định còn 20m bờ sông bị sạt lở (nối tiếp với kè do Công ty đã xây dựng). Công ty cam kết tiếp tục khắc phục hoàn thành trước mùa mưa năm 2020. Do đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh theo dõi, đôn đốc, giám sát việc Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn 5 khắc phục bờ sông bị sạt lở nêu trên, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

- Cử tri xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) kiến nghị: Để các địa phương vừa đạt "xã nông thôn mới" chủ động đối ứng kinh phí xây dựng, nâng cấp các tiêu chí tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm có cơ chế hỗ trợ nguồn có mục tiêu cho địa phương.

Trả lời:

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có xã Phước Quang, huyện Tuy Phước), hàng năm đều được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình nông thôn mới để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng trong năm 2020, xã Phước Quang đã được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình nông thôn mới, với số tiền là 1.184 triệu đồng.

- Cử tri xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn) kiến nghị: Công trình nâng cấp, sửa chữa tràn xả lũ Hồ Núi Một thi công chậm tiến độ và hồ đang xả nước qua tràn làm cho đường dân sinh từ Hồ Núi Một đến thôn Thọ Tân Nam không qua lại được. Đồng thời, việc hạ 02 tràn thoát lũ đổ xuống cánh đồng ruộng thuộc thôn Nam Tượng I, Nam Tượng III gây sa bồi thủy phá, ngập úng với diện tích lớn đất sản xuất nông nghiệp, hư hỏng đường giao thông của nhân dân ở vùng này. Đề nghị UBND

tỉnh có kế hoạch kiểm tra, khắc phục.

Trả lời:

Hồ Núi Một trước khi nâng cấp sửa chữa, có tràn xả lũ số 1 (2 cửa), đuôi tràn là đường dân sinh đến thôn Thọ Tân Bắc. Vào mùa mưa, khi nước qua tràn, đường bị ngập, nhân dân thôn Thọ Tân Bắc đi lại trên đỉnh đập, bảo đảm an toàn.

Công trình Sửa chữa nâng cấp Hồ Núi Một thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm nhằm bảo đảm an toàn cho hồ chứa. Dự án đã làm đường dân sinh mặt đường bằng bê tông nối từ Thọ Tân Bắc đến cầu trên tràn nối tiếp mặt đập để nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mưa lũ. Như vậy, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết xong.

- Cử tri xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý khắc phục việc xây dựng Đập dâng Văn Phong gây xâm thực tuyến đường từ Phú Lạc đến Hà Nhe (Vĩnh Thạnh), gây khó khăn cho đời sống nhân dân.

Trả lời:

Tuyến đường Phú Lạc đến Hà Nhe (Vĩnh Thạnh) đã được thi công hoàn thành và nghiệm thu bàn giao cho UBND huyện Tây Sơn đưa vào sử dụng từ năm 2010. Công trình Đập dâng Văn Phong đã được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2016. Theo phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, thông báo kết quả cho cử tri địa phương biết tại các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

- Cử tri xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) đề nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng 02 cầu vượt đoạn tràn (đoạn tại HTX NN Cát Chánh và đoạn từ nhà ông Đỗ Như Long đến cầu Sông Chùa) để nhân dân đi lại, vì địa bàn xã Cát Chánh thuộc vùng trũng thấp, nhất là trong mùa mưa lũ các đoạn tràn nước ngập sâu chảy xiết rất nguy hiểm, nhân dân không thể đi lại được.

Trả lời:

02 cầu vượt đoạn tràn tại HTX NN Cát Chánh và đoạn từ nhà ông Đỗ Như Long đến cầu Sông Chùa theo kiến nghị của cử tri được đưa vào đầu tư xây dựng trong Hạng mục Tuyến ĐT.640 (Ông Đô – Tuy Phước), dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thi công xây dựng hoàn thành 02 cầu vượt này (tại vị trí km16+800 và km17+900 Tuyến ĐT.640) từ tháng 4/2020, đảm bảo nhân dân đi lại thuận lợi.

- Cử tri xã Bình Tường (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Công trình kênh tưới Thượng Sơn đi qua địa bàn xã Bình Tường (đoạn dốc Trông Rễ) nếu không thi công thì trả lại mặt bằng cho dân sản xuất; đoạn mương xóm 7 thôn Hòa Sơn thấp hơn ruộng, đề nghị các ngành chức năng kiểm tra để có hướng khắc phục.

Trả lời:

+ Công trình kênh tưới Thượng Sơn đi qua địa bàn xã Bình Tường đoạn dốc Trông Rễ đã được thi công hoàn thành từ tháng 4/2020, đã trả lại mặt bằng cho dân sản xuất.

+ Đoạn kênh đi qua xóm 7, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường là tuyến kênh được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ tuyến kênh của hồ chứa nước Cây Sung hiện có. Cao trình không chế của tuyến kênh phụ thuộc vào cao trình cửa ra công lấy nước hồ Cây Sung nên không thể nâng cao tuyến kênh lên theo đề nghị của cử tri. Do địa hình khu vực này là đồi gò, không bằng phẳng nên có một số đoạn kênh đào thấp hơn mặt ruộng, có nhiệm vụ dẫn nước để tưới tự chảy cho khu ruộng thấp phía hạ lưu và tạo nguồn cho các vùng ruộng cao; các ruộng cao trong khu vực hiện nay đang được tưới tự chảy từ hồ chứa nước Bầu Làng và trạm bơm cấp 2 Núi Một.

- Cử tri xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn) kiến nghị: Một số hộ dân thuộc thôn Đệ Đức 1 trồng cây ở Đồng Xoài thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng hồ chứa Đồng Mít (huyện An Lão); tuy nhiên, cơ quan chức năng quy định thời gian khai thác cây trồng gấp, trong khi trời mưa kéo dài không thể khai thác được. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, cho kéo dài thời gian để thuận lợi cho các hộ khai thác cây trước khi thực hiện Dự án.

Trả lời:

Các hộ dân thuộc thôn Đệ Đức 1 trồng cây ở Đồng Xoài thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng hồ chứa Đồng Mít đã được Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chi trả tiền bồi thường ngày 25/10/2019 và đề nghị các hộ dân bàn giao mặt bằng ngày 01/11/2019 là phù hợp với quy định hiện hành (theo quy định tại Điều 51 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, khó khăn trong khai thác nên đã gia hạn thời gian giao mặt bằng đến ngày 30/4/2020 để thuận lợi cho các hộ dân. Hiện nay, các hộ dân đã khai thác hoàn thành số lượng cây cối nằm trong phạm vi mặt bằng phục vụ dự án Hồ chứa nước Đồng Mít.

- Cử tri phường Ngô Mây (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Tỉnh thông tin cho cử tri biết việc dự án chưa được phê duyệt nhưng đã được UBND tỉnh xét ứng kinh phí thực hiện có đúng hay không? Đối với nguồn vốn đã cấp cho tập đoàn Phúc Lộc thực hiện Dự án chống lũ sông Hà Thanh đến nay triển khai như thế nào?

Trả lời:

- Đối với nội dung cử tri đề nghị tỉnh thông tin về dự án chưa được phê duyệt nhưng đã được UBND tỉnh xét ứng kinh phí thực hiện có đúng hay không: Nội dung kiến nghị này chưa rõ ràng, UBND tỉnh không có cơ sở để giải quyết, trả lời.

- Đối với kiến nghị về nguồn vốn đã cấp cho tập đoàn Phúc Lộc thực hiện Dự án chống lũ sông Hà Thanh đến nay:

+ Về tạm ứng: Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Sở Nông nghiệp và PTNT (trước đây là chủ đầu tư) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4363/QĐ-SNN ngày 14/12/2015 và đã thực hiện các thủ tục để tạm ứng cho nhà thầu ngày 29/12/2015. Việc tạm ứng kinh phí cho nhà thầu để thực hiện gói thầu là đúng theo quy định.

+ Về thu hồi tiền tạm ứng: Tổng số tiền đã tạm ứng cho Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Lộc để thực hiện Dự án là 201 tỷ đồng. Đã thu hồi hết số tiền tạm ứng 201 tỷ đồng từ ngày 19/12/2018 (trong đó, thu hồi qua khối lượng thi công nhà thầu thực hiện 138,932 tỷ đồng, nhà thầu nộp trả lại 62,068 tỷ đồng).

2. Về tài nguyên và môi trường:

- Cử tri phường Thị Nại (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Thành phố Quy Nhơn là đô thị loại 1, nhưng chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của tỉnh được tính bằng giá đất vườn, đất nông nghiệp là không phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Trả lời:

Tại khoản 2, Điều 74, Luật Đất đai 2013, quy định: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Hiện nay, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh được quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 và Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.

Tại khoản 1, Điều 6 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định: “*giá đất để bồi thường về đất là giá đất cụ thể của từng dự án do UBND tỉnh quyết định hoặc UBND cấp huyện quyết định (theo ủy quyền của UBND tỉnh) có cùng mục đích sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất...*”

Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất bằng cách lấy hệ số điều chỉnh giá đất của từng dự án nhân với giá đất cùng loại trong Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Căn cứ khung giá các loại đất tại Nghị định của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019.

Như vậy, việc áp dụng chính sách và giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài việc bồi thường về đất, đối với các hộ có đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn được hỗ trợ thêm 50% giá đất ở bồi thường, GPMB của thửa đất đó (hoặc giá đất ở bồi thường, GPMB của thửa đất liền kề với thửa đất vườn, ao riêng lẻ) đối với diện tích đất bị thu hồi theo quy định tại khoản 9, Điều 40, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất nông nghiệp bị thu hồi, ngoài được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ ổn định đời sống tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo giá gạo do Sở Tài chính thông báo cho số nhân khẩu trong hộ theo quy định tại Điều 34 và hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định theo quy định tại Điều 36, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Khu tái

định cư Đa phương thức chưa có hệ thống thoát nước; có trụ điện đôi nằm giữa đường đi nội bộ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.

Trả lời:

Khu tái định cư Đa phương thức phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn được quy hoạch và xây dựng HTKT nhằm tạo quỹ đất phục vụ cho các hộ bị giải tỏa trắng bởi dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài với ngã ba Phú tài đến ngã ba cầu Long Vân). Dự án trên trước đây do Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 07/02/2013, với đầy đủ HTKT bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải (hệ thống thoát nước mưa được thu gom vào các cống thoát nước chính bằng các cống bê tông ly tâm Ø600-Ø800, thoát nước theo hướng từ Bắc xuống Nam và đầu nối vào các dự án lân cận trên cơ sở quy hoạch chung của toàn khu vực), hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt với cao độ san nền bằng tuyến Quốc lộ 1D.

Về trụ điện đôi nằm giữa đường đi nội bộ: UBND tỉnh đã có Văn bản số 249/BC-UBND ngày 25/12/2019 về việc giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp số 11, HĐND tỉnh khóa XII; theo đó, giao cho UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố Quy Nhơn kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương giải quyết, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa phương theo quy định.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn) phản ánh:

+ Hiện nay, dự án tái định cư khu HH1, HH2 đang thi công làm mặt bằng, đã gây ngập úng một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân ở khu vực 1, phường Trần Quang Diệu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát và có hướng khắc phục tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư HH1 và HH2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực 1 và khu vực 9 phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện, nhằm tạo quỹ đất dự phòng để phục vụ công tác bồi thường GPMB và bán đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách cho tỉnh trong năm 2015 với quy mô khoảng 4,05 ha, với cao độ san nền theo cao độ hiện trạng của đường Hùng Vương.

Về nguyên nhân dẫn đến ngập úng cục bộ trong mùa mưa lũ là:

* Hiện tại hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực này còn một số vị trí chưa được đầu nối hoàn chỉnh do bị vướng GPMB. Vấn đề này, ngày 03/4/2020 UBND tỉnh đã có Văn bản số 2099/UBND-TH chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức cưỡng chế bảo vệ thi công, để tạo điều kiện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện dứt điểm hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho dự án nêu trên.

* Về việc ngập úng cục bộ một số thửa đất theo phản ánh của các hộ dân do ảnh hưởng tuyến đường ĐS1a của Khu tái định cư chưa được hoàn thiện theo quy hoạch

phân khu 1/2000 đã được phê duyệt. Ngày 30/8/2019 UBND tỉnh đã có Thông báo số 198/TB-UBND giao cho UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì đề xuất điều chỉnh quy mô tuyến đường sao cho phù hợp đồng thời dự kiến quy hoạch một khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng công tác GPMB của công trình tuyến đường Long Vân – Gò Tù.

* Ngoài ra trên khu vực có dự án Tuyến đê kè thoát lũ sông Hà Thanh, tuy nhiên trong những năm qua dự án trên vẫn chưa triển khai thực hiện. Do các dự án triển khai không đồng bộ do đó việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực chưa thực hiện được, dẫn đến ngập úng cục bộ trong mùa mưa lũ.

Để giải quyết những kiến nghị của cử tri đối với nội dung trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công, tạo điều kiện cho Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thiện dứt điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư HH1-HH2; thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường ĐS1a và đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB cho dự án tuyến đường Long Vân – Gò Tù, để có cơ sở đấu nối hạ tầng kỹ thuật, giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án tuyến đê kè thoát lũ Sông Hà Thanh để giải quyết việc ngập úng cho toàn khu vực 1-9 của phường Trần Quang Diệu. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

+ Hiện nay, Dự án khu đô thị Long Vân (dọc tuyến đường 638B) trong quá trình thi công san lấp mặt bằng nhưng không có hệ thống mương, cống thoát nước, mùa nắng thì khô, mùa mưa thì ngập úng gây khó khăn sản xuất cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và có kế hoạch xử lý tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất.

Trả lời:

Dự án khu đô thị Long Vân (dọc tuyến đường 638B) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 với diện tích 19,402 ha tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Trong quá trình thi công dự án trong năm 2019, do chưa xây dựng đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước mưa nên đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ như phản ánh của cử tri phường Trần Quang Diệu.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh đã cho chủ trương bổ sung hệ thống thoát nước dọc tuyến đường 638B với chiều dài 303m và giao Ban quản lý dự án giao thông triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai xây dựng 05 cống thoát mưa qua đường 638B. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành hạng mục hệ thống cống đập ba ngăn (chiều rộng mỗi ngăn là 3m) với cao độ đáy cống ngang mặt ruộng, để thu nước dẫn qua mương chính trị vào mùa mưa lũ cho khu vực phía Tây tuyến đường ĐT638B; hoàn thiện các vị trí đấu nối của các tuyến cống ngang qua đường do Ban QLDA Giao thông tỉnh đã thực hiện trước đó. Ngoài ra dọc ranh giới của dự án giáp với đất ruộng của các hộ dân, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị thi công tiến hành nạo vét tuyến mương hở để dẫn nước vào cống đập 3 ngăn. Đến nay, các hạng mục nêu trên đã được xây dựng và lắp đặt hoàn thiện, góp phần giải quyết cơ

bản vấn đề tiêu thoát nước mưa cho khu vực ruộng lúa của bà con nhân dân khu phố 2, 4, phường Trần Quang Diệu.

- Cử tri xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) và cử tri xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) cùng kiến nghị: Tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng đơn giá đất nông nghiệp vì đơn giá thấp, ảnh hưởng quyền lợi của người dân khi áp đơn giá giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp. Trong khi Luật Đất đai năm 2013 nâng thời gian giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài từ 20 năm lên thành 50 năm và quy định bồi thường, hỗ trợ về đất khi bị thu hồi từ không quá 03 lần lên thành không quá 05 lần như hiện nay nhưng tỉnh quy định chỉ dừng ở mức không quá 03 lần.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; theo đó, tại khoản 1, Điều 6 quy định: “*giá đất để bồi thường về đất là giá đất cụ thể của từng dự án do UBND tỉnh quyết định hoặc UBND cấp huyện quyết định (theo ủy quyền của UBND tỉnh) có cùng mục đích sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất;...*”

Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất bằng cách lấy hệ số điều chỉnh giá đất của từng dự án nhân với giá đất cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Đối với các dự án từ năm 2015 đến năm 2019, giá đất nông nghiệp cụ thể để tính bồi thường được xác định bằng giá đất quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm thu hồi đất; giá đất nông nghiệp để tính hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm theo quy định hiện hành áp dụng Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh để thay thế cho bảng giá đất tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Theo đó, giá đất trong Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) được điều chỉnh tăng so với giá đất quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Do đó, giá đất nông nghiệp để tính bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hiện nay là phù hợp với giá phổ biến trên thị trường.

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 4 nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ

và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai;

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 nêu trên, trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh, tại khoản 1, Điều 36 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 34 của Quy định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 34 của Quy định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.”

Như vậy, việc UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành là phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

- Cử tri phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) phản ánh: Tình trạng xả thải, rác bần trên đầu nguồn trôi theo kênh tưới Văn Phong làm ảnh hưởng đến môi trường ở đoạn cuối kênh thuộc địa phận phường Nhơn Thành ngày càng nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng này.

Trả lời:

Qua công tác theo dõi tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh và ghi nhận thông tin từ UBND phường Nhơn Thành cho thấy trong phạm vi kênh tưới Văn Phong đoạn chảy qua địa bàn khu vực Châu Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn có tình trạng người dân vứt rác bừa bãi xuống kênh tưới và khu vực gần kênh tưới gây ô nhiễm nguồn nước trong kênh. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số khu vực khác trên tuyến kênh thuộc địa bàn huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn.

Để giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi tại kênh tưới Văn Phong trên địa bàn phường Nhơn Thành nói riêng và toàn bộ tuyến kênh nói chung, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn chỉ đạo UBND các xã, phường có kênh tưới

Văn Phong đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tập kết, vứt rác bừa bãi vào kênh tưới Văn Phong; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Cử tri xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân thôn Kon Trú, xã Vĩnh Kim đối với diện tích đất thuộc huyện Hoài Ân mà hộ dân Kon Trú, xã Vĩnh Kim đã xâm phạm canh.

Trả lời:

Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 479/UBND-TH về việc bố trí kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; theo đó, giao Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung sau: *Để thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai tại từng địa phương theo Chỉ đạo Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình điều hành ngân sách địa phương cần chủ động đề ra các giải pháp, phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm để đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ nêu trên.*

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Thạnh bố trí kinh phí và phối hợp UBND huyện Hoài Ân để triển khai thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Vĩnh Kim xâm phạm nêu trên theo quy định.

- Cử tri xã Vĩnh Kim và thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) cùng kiến nghị: Theo Công văn số 2689/UBND-TH ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh về việc "chủ trương cho phép khai thác, tủa thưa rừng phòng hộ ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp để thu hồi vốn cho nhà nước" thì tại Tiết g, Điểm 1 quy định: "Sau khi khai thác xong, giao UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh lập thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất và giao cho địa phương lập phương án sử dụng vào mục đích nông nghiệp". Tuy nhiên, ngày 05/7/2019, UBND tỉnh có Công văn số 3834/UBND-KT về việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh lại quy định: "Trước mắt, chưa thực hiện việc thu hồi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ do UBND cấp xã quản lý, đất lâm nghiệp đã giao cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ và các Công ty lâm nghiệp". Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân vì sao? Khi nào thì tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất và giao cho dân?

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa phương trước ngày 30/6/2020.

- Cử tri xã Cát Tài, Cát Hanh (huyện Phù Cát) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác cát trên sông La Tinh thuộc địa phận huyện Phù Mỹ giáp ranh với thôn Vĩnh Thành, Hòa Hiệp, Thái Phú

(xã Cát Tài) và thôn Tân Xuân, Vinh Kiên (xã Cát Hanh). Vì hiện nay, các cá nhân và các công ty được cấp phép của huyện Phù Mỹ khai thác cát vượt qua địa phận của huyện Phù Cát (xe đứng bên địa phận xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ nhưng lại khai thác cát của xã Cát Tài huyện Phù Cát) gây sạt lở nặng bờ sông. (Nội dung này đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời tại Văn bản số 136/BC-UBND ngày 25/7/2019; tuy nhiên, cử tri chưa đồng ý)

Trả lời:

Việc cử tri phản ánh nội dung xe đứng bên địa phận xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ nhưng lại khai thác cát của xã Cát Tài, huyện Phù Cát do Công ty TNHH TM&TH Thảo Trinh (được UBND tỉnh cấp giấy phép số 37/GP-UBND ngày 11/5/2018) thực hiện, trước đây đã được kiểm tra, xử lý. Cụ thể:

Ngày 4/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đại diện chính quyền địa phương hai huyện: Phù Cát và Phù Mỹ kiểm tra khu vực khai thác cát Công ty TNHH XD Thảo Trinh. Qua kiểm tra cho thấy, Công ty có xây dựng tuyến đường để phục vụ cho việc vận chuyển cát; trong đó, có một phần cuối đường làm nơi quay đầu xe nằm trong địa phận thôn Vinh Kiên, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. Việc khai thác cát chỉ thực hiện trong phần diện tích mỏ thuộc xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH XD Thảo Trinh khắc phục một số tồn tại như: Tháo dỡ, san gạt tại chỗ tuyến đường vận tải nằm ngoài diện tích cấp phép thuộc thôn Vinh Kiên, xã Cát Hanh; Cắm lại các mốc giới ranh giới mỏ, cắm các biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực mỏ để chính quyền địa phương và người dân giám sát; Khai thác phải theo hướng khơi thông dòng chảy, theo đúng quy trình, quy định và độ sâu khai thác theo giấy phép. Sau đó, Công ty TNHH XD Thảo Trinh đã thực hiện các yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng và đại diện chính quyền địa phương huyện Phù Mỹ kiểm tra thực địa khu vực khai thác cát của Công ty TNHH TM&TH Thảo Trinh. Qua kiểm tra cho thấy Công ty đang ngừng hoạt động khai thác. Khu vực đã khai thác nằm trong ranh giới cấp phép thuộc xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Ngoài ra, theo báo cáo của UBND huyện Phù Cát tại văn bản số 315/UBND-TNMT ngày 18/3/2020, việc xe đứng bên địa phận xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ nhưng lại khai thác cát của xã Cát Tài, huyện Phù Cát trước đây có xảy ra và đã được ngăn chặn, hiện nay tình trạng khai thác như trên không còn diễn ra.

Đối với khu vực sông Latinh, các thôn Tân Xuân và thôn Vinh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, giáp ranh với xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, hiện nay UBND tỉnh không cấp phép cho đơn vị nào khai thác cát xây dựng tại đây. Việc khai thác cát trái phép tại khu vực này thường xuyên xảy ra, mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng không triệt để do vùng giáp ranh giữa 2 huyện. Theo quy định phân cấp về quản lý khai thác khoáng sản của Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là trách nhiệm của địa phương, trong trường hợp này trách nhiệm chính thuộc UBND huyện Phù Mỹ và UBND huyện Phù

Cát.

Do đó, để chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực này, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ phối hợp với UBND huyện Phù Cát chủ động, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh theo quy định tại Khoản 2d, Điều 14, Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3. Về công thương, điện lực:

- Cử tri thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm kêu gọi và có chính sách đặc thù để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Cát Trinh và thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động ở địa phương. Vì hiện nay, các cụm công nghiệp này còn trống rất nhiều.

Trả lời:

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 19/11/2018, trên địa bàn thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát không quy hoạch phát triển CCN.

Trên địa bàn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát có quy hoạch 01 CCN Cát Trinh với quy mô diện tích 16,8 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 và được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 02/4/2015. CCN Cát Trinh đã được UBND tỉnh giao Tổng Công ty May Nhà Bè làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN. Đến nay, Tổng Công ty May Nhà Bè đã hoàn thành xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần diện tích 16,8 ha đã được bàn giao trong điều kiện cho thuê đất; tổng diện tích đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 5,17 ha với tổng vốn đã đầu tư hạ tầng là 500 tỷ đồng.

Đến nay, Tổng Công ty May Nhà Bè đã thu hút được 04 doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh tại CCN Cát Trinh, gồm: Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam, Công ty CP May Phù Cát, Công ty TNHH In Nanu, Công ty CP Vinapack với diện tích đất cho thuê lại 9,3 ha (*đạt tỷ lệ lấp đầy CCN khoảng 80%, cao hơn so với tỷ lệ lấp đầy trung bình 60% của tỉnh*); diện tích đất công nghiệp còn trống cần tiếp tục thu hút đầu tư là 2,3 ha. Hiện nay, các doanh nghiệp trong CCN Cát Trinh hoạt động trong ngành dệt may và công nghiệp hỗ trợ ngành may, giải quyết khoảng 3.500 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào CCN, tăng tỷ lệ lấp đầy diện tích tại các CCN được quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông báo số 24/TB-UBND ngày 06/3/2017 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức thẩm định, đề xuất các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. Trên cơ sở các cơ chế, chính sách chung của Trung ương và của tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phù Cát và Tổng Công ty May Nhà Bè đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư thứ cấp

đầu tư vào CCN Cát Trinh để tăng tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê tại CCN Cát Trinh từ 80% lên 100% (*diện tích cần thu hút đầu tư 2,3 ha*), góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động ở địa phương.

- Cử tri xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp sớm đầu tư hoàn thiện Cụm Công nghiệp chế biến Thủy sản Cát Khánh (vì hiện nay, đang dừng lại không thi công do hết vốn) để tạo việc làm cho nhân dân địa phương.

Trả lời:

CCN chế biến thủy sản Cát Khánh, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát có quy mô diện tích 41,3 ha nằm trong Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 cho Công ty Cổ phần Đầu tư HQG làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4101487612 cấp lần đầu ngày 17/5/2017 và thay đổi lần thứ tư ngày 16/7/2019; theo đó, tiến độ thực hiện dự án: Từ quý IV/2017- quý I/2018: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng; từ quý II/2018 - quý IV/2019 Khởi công xây dựng công trình và hoàn thành đi vào hoạt động.

Đến nay, Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ GPMB (3 đợt) với tổng diện tích đất là 24,1 ha. Ngày 26/12/2019 UBND huyện Phù Cát có Quyết định 3630/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 4) của dự án với diện tích bồi thường, GPMB khoảng 7,3 ha. Như vậy, tổng diện tích được phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đến nay là 31,4/41,3 ha. Công ty Cổ phần Đầu tư HQG đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Minh Tuấn thực hiện thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đã hoàn thành xây dựng một phần các hạng mục công trình, gồm: Đường giao thông trục chính, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC. Tổng giá trị đã thực hiện khoảng 18 tỷ đồng.

Hiện nay, tiến độ triển khai đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Chế biến thủy sản Cát Khánh chậm hơn 04 tháng so với tiến độ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư HQG khó khăn về tài chính, chậm ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, GPMB theo quy định.

Để CCN chế biến thủy sản Cát Khánh sớm được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho nhân dân ở địa phương, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng với UBND huyện Phù Cát và các sở, ngành có liên quan sớm xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với diện tích khoảng 9,9 ha còn lại; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB phần diện tích còn lại nêu trên; đồng thời tiếp tục đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư HQG tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để tạm ứng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB, đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của CCN. Trong thời gian tới, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật liên quan (*Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, Quyết định số 22/2018/QĐ-*

UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh...), Sở Công Thương phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra CCN chế biến thủy sản Cát Khánh theo quy định.

- Cử tri phường Hải Cảng (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Trụ điện sát nhà dân ở ngã ba đường Phan Chu Trinh, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có đơn vị giải quyết.

Trả lời:

Trong năm 2019, Điện lực Quy Nhơn đã trực tiếp làm việc với UBND phường Hải Cảng để xác định tim mốc cột điện làm cơ sở phương án di dời các vị trí cột điện này. Qua trao đổi làm việc thì vị trí tim mốc cột điện này sẽ đồng bộ với lưới điện trung áp 22kV đầu nối từ dự án trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn dự kiến xây dựng tại khu vực này vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay vị trí dự án trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn đã thay đổi do vướng mặt bằng thi công lưới điện; do vậy, trong tháng 6/2020, Điện lực Quy Nhơn – Công ty Điện lực Bình Định tiếp tục làm việc với địa phương xác định lại vị trí tim mốc (hoặc hướng xử lý khác nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn điện) để xử lý dứt điểm trước mùa mưa bão năm 2020. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Hải Cảng phối hợp với Điện lực Quy Nhơn thuộc Công ty Điện lực Bình Định xác định tim mốc cột điện đúng pháp lý, nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên.

4. Về quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Cử tri xã Tây Bình (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Tỉnh thông tin cho bà con nhân dân biết tiến độ thực hiện dự án Vinpearl tại Bình Định.

Trả lời:

Dự án khu du lịch Vinpearl gồm 02 khu vực: Khu lấn biển Mũi Tấn tại phường Hải Cảng và Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải.

+ Đối với Khu lấn biển Mũi Tấn: Theo Đề án Điều chỉnh quy hoạch Khu Mũi Tấn đã giảm từ 12 ha xuống còn 7,3ha (giảm 4,7ha so với quy hoạch trước đây). Việc điều chỉnh nêu trên đã xem xét, đánh giá việc tác động môi trường biển, tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực. Theo đó, đề án quy hoạch có 02 phân khu (*Nội dung đề án Quy hoạch này đã trình bày và lấy ý kiến của Cộng đồng dân cư phường Hải Cảng trước khi phê duyệt*):

Phân khu 1: Diện tích 4,94ha (chiếm 67,67%), được quy hoạch Khu Công viên cây xanh, vui chơi giải trí, bãi đậu xe với mục đích phục vụ cho cộng đồng; có mật độ xây dựng thấp, không che khuất tầm nhìn và cảnh quan xung quanh. Hiện nay Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng đúng theo Quy hoạch được duyệt.

Phân khu 2: Diện tích chỉ 1,66ha (chiếm 22,74%), được quy hoạch là Khu dịch vụ du lịch, thương mại, 01 bến tàu ca nô và 01 khách sạn cao tầng; nằm ở vị trí cuối đường Xuân Diệu. Do đó, công trình khách sạn cao tầng này không che khuất tầm nhìn, không ảnh hưởng cảnh quan khu vực. Hiện nay, Nhà đầu tư đang hoàn tất thủ tục để triển khai theo quy hoạch được duyệt.

Còn lại diện tích 0,7ha (chiếm 9,59%) nhằm dành để mở rộng đường giao thông công cộng tại khu vực (mở rộng đường Xuân Diệu).

+ Đối với Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn (nay là Khu du lịch Hải Giang Merry Land) được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 18/11/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 3/8/2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn trên quy mô diện tích 656,25ha, tổng vốn đầu tư 3.424,2 tỷ đồng.

Quá trình nghiên cứu, khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh mở rộng quy mô dự án, quy mô đầu tư xây dựng nhằm đưa Dự án trở thành Khu du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, là dự án động lực của Khu kinh tế Nhơn Hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với định hướng, mục tiêu theo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính Phủ đã được phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp các sở, ngành và Nhà đầu tư tổ chức triển khai lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm cụ thể hóa mục tiêu, định hướng Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Cử tri xã Tây Phú, xã Tây An, xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn) cùng kiến nghị: Tỉnh hỗ trợ kịp thời tiền sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các hộ đã hoàn tất, nghiệm thu nhưng còn nợ tiền vật liệu, rất phiền hà, mất uy tín đối với người có công.

Trả lời:

Trong năm 2019, một số hộ gia đình chính sách đã thực hiện xong việc sửa chữa, xây mới nhà ở nhưng chưa được cấp đủ tiền hỗ trợ để thanh toán chi phí xây dựng. Đến cuối năm 2019, UBND huyện Tây Sơn đã thực hiện hỗ trợ đầy đủ kinh phí cho các hộ gia đình có công cách mạng để xây dựng nhà ở theo quy định.

- Cử tri phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn) kiến nghị: Việc quy hoạch, xây dựng phát triển trong thời gian qua chưa chú trọng đến môi trường sinh thái. Hiện nay, một số dự án đầu tư trên địa bàn Thị xã như: Khu công nghiệp Nhơn Hòa, khu đô thị mới Cẩm Văn phường Nhơn Hưng... gây ra nhiều hệ lụy như: ngập úng cục bộ, lũ quét làm ngập nhà dân, hư hỏng đường xá... Đề nghị UBND tỉnh khi thực hiện quy hoạch, xây dựng cần chú trọng công tác thẩm định, đánh giá hết tác động môi trường, sinh thái.

Trả lời:

Các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn thị xã An Nhơn cũng như các địa phương khác, trong quá trình triển khai lập quy hoạch đều khảo sát, nghiên cứu các vấn đề có liên quan, đặc biệt là vấn đề môi trường, thoát lũ... Trong quá trình thẩm định quy hoạch, thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch xây dựng, cơ quan chủ trì thẩm định đều lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan về môi trường, thoát lũ và ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. Mặt khác, tùy thuộc vào quy mô đầu tư, dự

án phải được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình thẩm định, phê duyệt trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc quyết định đầu tư dự án theo quy định.

Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng lập và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo xử lý tốt tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, sinh thái ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị:

+ **Một số hộ thuộc diện giải tỏa trắng trong dự án tuyến đường ĐT 638 đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ giá cho các hộ mua đất tái định cư vì hiện tại mức giá đền bù, GPMB thấp hơn giá đất nhà nước bán tại khu tái định cư gây khó khăn cho các hộ dân trong việc ổn định cuộc sống.**

+ **Đề nghị UBND tỉnh có phương án tái định cư thích hợp đảm bảo đủ diện tích đất ở cho các hộ nằm trong diện di dời giải phóng mặt bằng trong dự án tuyến đường ĐT 638 vì một số hộ đông nhân khẩu nhưng nhận đất tái định cư với diện tích nhỏ không đảm bảo nơi ở cho các hộ.**

+ **Đề nghị UBND tỉnh cho thanh tra lại việc xác nhận nguồn gốc đất và việc áp giá đền bù trong dự án tuyến đường ĐT638 vì không đúng với thực tế và không công bằng giữa các hộ dân.**

Trả lời:

Những nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án tuyến đường ĐT.638 nêu trên, cụ thể:

Về việc giao đất tái định cư, phải tuân thủ theo chính sách bồi thường hiện hành của UBND tỉnh quy định.

Về vấn đề giải quyết khiếu nại, đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 7981/UBND-TH ngày 30/12/2019, cụ thể: “Giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất thành lập Tổ công tác của tỉnh để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, phương án bồi thường hỗ trợ và tổ chức gặp gỡ và đối thoại đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) hiện đang phát sinh đơn thư khiếu nại, báo cáo UBND tỉnh quyết định...”

Hiện nay, Tổ công tác của tỉnh đang tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án tuyến đường ĐT.638; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Cử tri xã Phước Mỹ (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị:

+ **UBND tỉnh thu hồi phần diện tích ruộng lúa sau phần hạ lưu các cầu và cống của tuyến đường ĐT638, vì sau nhiều đợt mưa lũ năm 2018 đã bị sa bồi, thủy phá nên nhân dân không có khả năng canh tác được.**

+ **Trên tuyến đường ĐT638 đoạn qua xã Phước Mỹ có rất nhiều cầu cống, do đó, vào mùa mưa nước từ tuyến đường ĐT 638 tràn xuống đã gây sa bồi thủy phá phần diện tích ruộng lúa vùng hạ lưu dọc theo tuyến đường này làm ảnh hưởng đến**

gần 2 ha đất nông nghiệp không sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019, thiệt hại về kinh tế của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thu hồi, đền bù phần diện tích bị sa bồi (phân hạ lưu) để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo rà soát, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa phương trước ngày 30/6/2020.

- Cử tri xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) phản ánh: Những năm gần đây, cử tri rất bức xúc trường hợp hộ ông Võ Tấn Luyện ở thôn Trung Lương xã Cát Tiến không thực hiện việc tháo dỡ nhà để giao đất để xây dựng tuyến đường ven biển ĐT639 (Nhơn Hội - Cát Tiến) nay QL 19B. Đoạn đường tại vị trí nhà ông Luyện che khuất tầm nhìn thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các sở, ngành liên quan rà soát, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa phương trước ngày 30/6/2020.

- Cử tri khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) kiến nghị: Các khu quy hoạch dân cư nhất là 02 khu quy hoạch tái định cư đường trục khu kinh tế Nhơn Hội nối dài của tỉnh, sau khi nâng cấp mặt bằng, số diện tích còn lại quy hoạch hệ thống tưới, tiêu không đảm bảo, cho nên không sản xuất được, phải trồng cỏ. Đề nghị cấp trên quy hoạch bổ sung số diện tích này vào khu tái định cư.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các sở, ngành liên quan rà soát, giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa phương trước ngày 30/6/2020.

- Cử tri phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp còn lại của một số hộ bị ảnh hưởng dự án TMA và có chính sách đền bù thỏa đáng; vì hiện nay phần diện tích này không thể sản xuất được.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại thông báo số 116/TB-UBND ngày 11/5/2020 giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, GPMB toàn bộ Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa. Hiện nay, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đang thực hiện các thủ tục để thu hồi đất bồi thường, GPMB diện tích đất nông nghiệp còn lại của các hộ dân theo quy định.

5. Về Khu kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị:

+ Sau khi có chủ trương khoanh vùng cho ở lại đối với các lô đất đã được giải tỏa trước kia để làm khu công nghiệp Phú Tài; các hộ dân quay lại ở chỗ cũ và đã sửa chữa cho thuê làm nơi kinh doanh buôn bán, một số hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò như hộ Ông Nguyễn Văn Trinh (Tổ 7, khu vực 6) rất ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra quản lý các khu đất này, xem xét cho chủ trương bán đấu giá để thu ngân sách.

Trả lời:

Đối với việc các hộ dân tái lấn chiếm, quay lại ở chỗ cũ, nằm trong ranh giới KCN Phú Tài. Ngày 28/8/2019, Ban quản lý Khu kinh tế đã làm việc với Chủ đầu tư KCN là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định và đã có Văn bản số 1078/BQL-VPĐD ngày 20/9/2019, theo đó yêu cầu Công ty chủ động quản lý đất trong ranh giới KCN; thường xuyên kiểm tra, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thu hồi các vị trí lấn chiếm. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục đôn đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong khu công nghiệp Phú Tài, bảo đảm sử dụng đất đúng theo quy định, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đối với việc các hộ dân tái lấn chiếm quay lại ở chỗ cũ, nằm ngoài ranh giới KCN Phú Tài, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Quy Nhơn. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn có giải pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất, cất nhà trái phép, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

+ Hiện nay, Công ty Nông Trại Xanh thải bụi; Công ty Vinh Phát xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH Hiệp Phát xả nước thải xuống cầu An Phú chảy dọc theo tuyến đường xuống cầu Thầy Bầy đến gò Cây Đa có mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân; một số giếng ở tổ 2, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân bị ô nhiễm không sử dụng được. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý, lắp đặt hệ thống nước sạch cho nhân dân sử dụng.

Trả lời:

Đối với việc Công ty Nông Trại Xanh thải bụi, từ thời điểm tháng 3/2019 đến nay, Công ty TNHH Nông Trại Xanh đã khắc phục lượng bụi phát sinh ra môi trường xung quanh, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đối với việc Công ty TNHH Hiệp Phát xả nước thải xuống cầu An Phú, tại thời điểm kiểm tra hiện trường tháng 3/2009 đến nay Công ty đều ở tình trạng dừng hoạt động sản xuất, hệ thống xử lý nước thải không có phát sinh, các bể đều cạn. Theo báo cáo của Công ty, trong năm 2018 hoạt động cầm chừng, đến nay dừng hoạt động do khó khăn nên việc phát sinh nước thải là không có. Ngoài ra, Công ty cũng đã ký hợp đồng và đầu nối nước thải vào hệ thống tập trung của KCN Phú Tài nên không xả thải ra bên ngoài. Trường hợp Công ty hoạt động trở lại, UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT tiếp tục theo dõi, giám sát doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Đối với kiến nghị về việc Công ty Vinh Phát xả nước thải gây ô nhiễm môi trường; cử tri kiến nghị một số giếng nước ở tổ 2, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân bị ô nhiễm không sử dụng được. Qua kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty Vinh Phát nằm ngoài ranh giới quy hoạch KCN Phú Tài; đồng thời, khu dân cư tổ 2, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân nằm phía Đông QL 1, cách xa và ngoài ranh giới quy hoạch KCN Phú Tài. Do đó, để giải quyết nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, thông báo kết quả cho cử tri địa phương biết tại các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

+ Hiện nay, tuyến đường trước Công ty TNHH- DVTM Hồng Phát và Công ty TNHH Phước Tiến (50m) bị hư hỏng, xuống cấp, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định có kế hoạch khảo sát và thẩm nhựạ tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân.

Trả lời:

Hiện nay, tuyến đường cử tri kiến nghị đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định đầu tư xây dựng thảm bê tông và hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo an toàn giao thông, thoát nước mưa hiệu quả.

+ Hiện nay các nắp hố ga trong khu công nghiệp Phú Tài, đặc biệt là các nắp hố ga trục đường trung tâm đã bị hư hỏng rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định kiểm tra và khắc phục.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định rà soát hạ tầng kỹ thuật trong KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ để tiến hành nâng cấp, sửa chữa. Hiện nay, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bình Định đã xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng, tiến hành sửa chữa các nắp hố ga trục đường trung tâm trong khu công nghiệp Phú Tài, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2020.

- Cử tri xã Nhơn Hội (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Từ trước đến nay, khu vực đất triển dọc dọc tuyến đường ĐT 639 đã được nhân dân trồng cây để chắn cát và không thuộc diện tích quản lý của Lâm trường Quy Nhơn. Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét giao khoán cho dân quản lý, bảo vệ và trồng cây rừng phòng hộ phần diện tích này.

Trả lời:

Theo Quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019, Ban Quản lý KKT đang tổ chức công bố đồ án quy hoạch và triển khai lập các quy hoạch phân khu chức năng của KKT Nhơn Hội, làm cơ sở để thu hút đầu tư và quản lý nhà nước theo quy định.

Do đó, việc cử tri xã Nhơn Hội đề nghị xem xét giao khoán cho dân đối với phần diện tích đất triển dọc dọc tuyến đường ĐT 639 là không đúng quy định vì không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của KKT Nhơn Hội.

- Cử tri xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) kiến nghị: Từ năm 2013 đến nay, 13,5ha diện tích đất nông nghiệp thuộc cánh đồng Tứ Niên bị bỏ hoang, không gieo sạ do không có nước phục vụ sản xuất, đời sống kinh tế nhân dân gặp nhiều khó khăn. Vấn đề này UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 243/BC-UBND ngày 19/12/2018, đưa diện tích này vào nội dung Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng cử tri không biết khi nào triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm quy hoạch và sử dụng; đồng thời, thông báo cho cử tri biết.

Trả lời:

Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đang triển khai lập Quy hoạch phân khu các khu chức năng, trong đó đã đưa phần diện tích cử tri kiến nghị vào quy hoạch khu vực phía Đông đầm Thị Nại. Khi các Quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức kêu gọi nhà đầu tư để triển khai Dự án, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân địa phương.

- Cử tri xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) kiến nghị: Tỉnh làm việc với Tổng Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Khu Công nghiệp Phúc Lộc về đầu tư và xây dựng Khu Công nghiệp Hòa Hội đến nay tiến độ thi công chậm, việc giải quyết đền bù đất đai, vật, kiến trúc hoa màu trên đất sản xuất của một số hộ dân chưa thực hiện, ảnh hưởng đến việc sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trả lời:

Ngày 06/5/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức họp với các Sở ngành, địa phương và lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc để bàn các giải pháp bảo đảm tiến độ triển khai dự án KCN Hòa Hội. Tại cuộc họp Công ty cam kết tiếp tục thực hiện dự án đầu tư hạ tầng KCN, ngoài ra Công ty cũng cam kết tạm ứng kinh phí GPMB nút giao thông đầu nối quốc lộ 1A, GPMB diện tích đất da beo và nộp kinh phí bảo vệ đất trồng lúa nước đã GPMB giai đoạn I trong năm 2020 theo quy định. Song song với đó Công ty tiếp tục thi công các hạng mục khác tiếp nối với các hạng mục nêu trên với tiến độ hoàn thành chậm nhất đến tháng 3/2021. Xuất phát từ cơ sở nêu trên, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết của nhà đầu tư, báo cáo kịp thời để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết đã nêu, thì báo cáo UBND tỉnh xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

- Cử tri xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) kiến nghị: Từ khi UBND tỉnh giao đất cho Khu kinh tế Nhơn Hội đến nay, các công ty đã ủi thấp các dốc cát chắn sóng, chặt phá trụi rừng phi lao chắn gió, trồng trụ rào kín không chừa đường cho dân đi ra biển. Người dân thôn Phú Hậu rất lo sợ nguy cơ nước biển tràn vào cuốn trôi nhà cửa. Đề nghị UBND tỉnh cho kiểm tra, xây kè chắn sóng và tạo đường dân sinh ra biển.

Trả lời:

Đối với việc người dân thôn Phú Hậu lo ngại việc nước biển xâm thực, cuốn trôi

nhà cửa: Khu vực có nguy cơ nước biển xâm thực, ảnh hưởng đến người dân địa phương thuộc phạm vi thôn Trung Lương, hiện nay UBND huyện Phù Cát đã triển khai di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường đến Khu tái định cư triều cường. Địa bàn thôn Phú Hậu (khu vực xã Cát Chánh và xã Cát Tiến) hiện đang triển khai các dự án du lịch dọc biển như Maia Quy Nhơn Beach Resort, KDL Trung Lương, KDL Phương Mai Bay, Khu khách sạn cao tầng, KDL cao cấp Thiên đường Xanh... về cơ bản được quy hoạch san nền theo hướng có điều chỉnh lại cao độ hiện trạng để phù hợp với quy hoạch từng dự án, trên cơ sở vẫn đảm bảo cos cao độ xây dựng tối thiểu là +3,5m theo quy hoạch, đồng thời vẫn tôn trọng địa hình tự nhiên, chủ yếu san ủi tại các vị trí xây dựng công trình và xây dựng đường nội bộ dự án. Theo đó, công tác san nền, thoát nước của khu vực, đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Về các nội dung liên quan đến tuyến đường ra biển: bãi biển và mặt biển chỉ giao cho các chủ đầu tư sử dụng và vệ sinh môi trường, không cho thuê nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân địa phương. Đồng thời, giữa các dự án có chừa đường dẫn ra biển để phục vụ nhân dân, cụ thể: Giữa dự án KDL Maia Quy Nhơn Beach Resort và dự án Khu khách sạn cao tầng có tuyến đường lộ giới 40m dẫn ra biển, Giữa KDL Phương Mai Bay, Điểm số 2 (2.1), (2.2) và KDL cao cấp Thiên đường xanh có chừa phân diện tích khoảng 1ha (bề rộng khoảng 200m) để làm không gian ra biển.

6. Về giao thông vận tải:

- Cử tri xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) kiến nghị: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mương thoát nước dọc tuyến đường ĐT 633 (đoạn qua thôn Ngãi An), vì vào mùa mưa ngập úng, nước tràn vào nhà dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ đã phối hợp với đơn vị quản lý đường, các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế hiện trường; theo đó, tại vị trí mà cử tri đã phản ánh có hành lang thông thoáng, một bên núi, một bên đầm và mật độ dân cư thưa thớt. Việc đọng nước tại khu vực này là do các hộ dân tự ý đắp bờ cao hơn lề đường làm nước không thoát ra đầm và việc đầu tư hệ thống rãnh thoát nước dọc trên đoạn tuyến này là chưa cần thiết. Ban Quản lý Bảo trì đường bộ đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường tổ chức thi công san gạt lề đường, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước tại các vị trí này. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát tăng cường công tác tuyên truyền các hộ dân dọc tuyến ĐT.633 (tại khu vực nêu trên) không đắp bờ cao hơn lề đường tuyến ĐT.633 để đảm bảo thoát nước trong khu vực.

- Cử tri xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khơi thông dòng chảy đoạn từ cầu Bến Trầu đến Nhơn Phúc; vì trước đây đã cho lấp lại để làm cầu, trong thời gian lấp cầu nhiều đoạn mương bị bồi lấp, nay khơi thông cầu nhưng vào mùa mưa nước không chảy được gây sa bồi thủy phá, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, hiện nay Ban Quản lý Bảo trì đường bộ đang tổ chức khắc phục tại hiện trường tồn tại nêu trên, dự kiến hoàn thành đầu quý III/2020.

- Cử tri xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) kiến nghị: Trung ương, tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống điện chiếu sáng dọc quốc lộ 1A, đoạn từ hoa viên Cầu Dơi đến đèo Phú Cũ.

Trả lời:

Hạng mục công trình Hệ thống điện chiếu sáng dọc QL.1, đoạn từ hoa viên Cầu Dơi đến đèo Phú Cũ thuộc phạm vi của dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc QL.1, qua địa bàn huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/01/2020. Ngày 25/3/2020, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã ký hợp đồng thi công xây lắp với nhà thầu để thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nêu trên. Hiện nay, Ban QLDA Giao thông tỉnh đang tổ chức lập hồ sơ đề nghị cấp phép thi công hệ thống điện chiếu sáng để gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép thi công. Dự kiến hạng mục công trình Hệ thống điện chiếu sáng dọc QL.1, đoạn từ hoa viên Cầu Dơi đến đèo Phú Cũ sẽ được tổ chức triển khai thi công và hoàn thành trong tháng 9/2020.

- Cử tri phường Trần Phú (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 trạm BOT hoạt động với mức thu phí khác nhau, nhưng chất lượng đường giao thông kém, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các bất cập và tồn tại trên các tuyến QL.1, QL.19 (đoạn từ Km17+256 – Km69+500) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý (đơn vị trực tiếp quản lý là Cục Quản lý đường bộ III). Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT có văn bản số 622/SGTVT-GT ngày 14/5/2020 đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III và nhà đầu tư BOT (Công ty TNHH Đầu tư 36.71) kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền.

- Cử tri xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) kiến nghị: Tuyến tránh Quốc lộ 1A đi qua xã Nhơn An dài khoảng 2km, khi mùa mưa đến lưu lượng dòng chảy phía dưới đường gây sa bồi, thủy phá diện tích đất lúa của nhân dân và hệ thống kênh mương thủy lợi, nhất là vùng hạ lưu cầu Trung Định và cầu Thanh Liêm. Đề nghị UBND tỉnh cần bố trí kinh phí xây dựng bề tiêu năng, bờ kè hạ lưu 02 cầu này.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các bất cập và tồn tại trên tuyến tránh QL.1 thị xã An Nhơn, nhất là đoạn tuyến tránh qua địa bàn xã Nhơn An, thị xã An Nhơn do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý (đơn vị trực tiếp quản lý là Cục Quản lý đường bộ III). Năm 2018, Cục Quản lý đường bộ III và Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh đã phúc đáp tại các văn bản số 1611/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 07/8/2018 và văn bản số 2085/ĐHCM-VP ngày 07/8/2018; theo đó, các vấn đề bất cập, tồn tại trên tuyến tránh QL.1 thị xã An Nhơn đã được Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh tổng hợp báo cáo và được Bộ GTVT phê duyệt phương án khắc phục tại Quyết định số 194/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2018.

Tuy nhiên đến nay, các vấn đề bất cập và tồn tại nêu trên vẫn chưa được cơ quan

có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục có văn bản số 622/SGTVT-GT ngày 14/5/2020 kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh quan tâm xem xét các vấn đề cử tri đã phản ánh nêu trên, thông báo kết quả để cơ quan chức năng tỉnh trả lời kiến nghị cho cử tri.

- Cử tri xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh quan tâm đầu tư vòng xuyên ngã tư đường ĐT636 với ĐT638 vì nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông.

Trả lời:

Trong năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng UBND thị xã An Nhơn tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường; qua đó, đã đề nghị cải tạo tổ chức lại giao thông tại vị trí nút giao nêu trên theo kiểu nút giao vòng xuyên. Hiện nay, UBND thị xã An Nhơn đang tổ chức triển khai đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau đường Tây tỉnh), trong đó có đầu tư hạng mục tổ chức lại giao thông tại vị trí nút giao cử tri đã phản ánh.

- Cử tri xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) phản ánh:

+ Một số cống qua đường thuộc tỉnh lộ ĐT 630 (đoạn thôn Lại Khánh Tây, xã Hoài Đức), kích thước quá nhỏ, đường kính không phù hợp (dưới 01m) nên không đảm bảo thoát nước mỗi khi có đợt mưa và mùa mưa lũ, gây ngập úng khu dân cư và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của một số hộ dân, cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay chưa khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm kiểm tra, sớm có phương án khắc phục tình trạng gây ngập úng khu dân cư.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến cống thoát nước ngang trên tuyến đường ĐT.630 tại lý trình Km4+700. Hạng mục cống thoát nước này thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT.630, đoạn QL.1 – Ngã ba Kim Sơn do UBND huyện Hoài Ân làm chủ đầu tư. Để giải quyết vấn đề cử tri phản ánh, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh phụ trách địa phương để thông báo cho cử tri biết.

+ Tuyến rãnh mương thoát nước hai bên taluy và cống hộp tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn xóm 1, thôn Văn Cang, xã Hoài Đức) chưa tạo được dòng chảy phù hợp; Ngành đường sắt đã chỉnh dòng chảy đổ xuống khu dân cư gây ngập úng hàng năm, cử tri đã phản ánh nhiều năm nay, nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương và khu dân cư để khảo sát điều chỉnh dòng chảy thoát nước cho phù hợp, tránh gây ngập úng ở khu dân cư.

Trả lời:

Vị trí cử tri xã Hoài Đức kiến nghị tại Km1021+930 (lý trình đường sắt) thuộc thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn. Ngày 22/3/2019, Ban An toàn giao thông

tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Đội Thanh tra – An toàn đường sắt số 8 thuộc Cục Đường sắt Việt Nam, UBND xã Hoài Đức, Công ty Công phần Đường sắt Nghĩa Bình và đại diện các hộ dân thôn Văn Cang tiến hành kiểm tra hiện trường. Qua đó thống nhất đề nghị Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình khai thêm dòng chảy để chia nước lũ chảy về phía Bắc; người dân và UBND xã Hoài Đức có trách nhiệm tự giải quyết nếu hướng dòng chảy khơi thông mới về phía Bắc sau này gây ảnh hưởng đến hoa màu, đất đai của các hộ dân tại đây; UBND xã Hoài Đức có trách nhiệm vận động người dân thôn Văn Cang tự chặt bỏ cây trồng, hoa màu (nếu có) và không yêu cầu đền bù để phục vụ thi công hướng dòng chảy mới về phía Bắc. Hiện tại, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức triển khai thi công khai thêm dòng chảy để chia nước lũ chảy về phía Bắc theo kiến nghị của người dân (thực hiện và hoàn thành tháng 6/2019), đảm bảo dòng chảy không đổ xuống khu dân cư, không gây ngập úng khu dân cư.

- Cử tri xã Cát Tường (huyện Phù Cát) đề nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mương thoát úng cho cánh đồng Bàu Miếu, thôn Xuân An. Vì hiện nay, đường trục Khu kinh tế nối dài đi qua gây ngập úng nặng, nhân dân không sản xuất được.

Trả lời:

Qua kết quả rà soát của cơ quan chức năng, đường trục Khu kinh tế nối dài đi qua địa phận thôn Chánh Lý xã Cát Tường phạm vi từ Km13+350 đến Km15+430. Cánh đồng Bàu Miếu, thôn Xuân An xã Cát Tường nằm cách đường trục Khu kinh tế nối dài khoảng 1,2Km và ngăn cách với đường trục bởi dòng sông La Vĩ, do vậy việc xây dựng tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài không ảnh hưởng đến việc ngập úng như kiến nghị của cử tri.

- Cử tri xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) kiến nghị: Trong quá trình thi công công trình đường trục Khu kinh tế nối dài, tập đoàn Phúc Lộc đổ cát biển làm đường, nước mặn từ cát biển rò rỉ làm chết lúa của nông dân (khoảng 5 ha) và ảnh hưởng tưới tiêu khoảng 10 ha (do phèn, mặn). Đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng 02 tuyến mương lót chạy dọc theo đường để giải quyết việc tưới tiêu nước.

Trả lời:

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, trước khi xây dựng kết cấu mặt đường. Nền đường phải được xử lý đất yếu bằng giải pháp đắp cát trả hạt nhỏ, đắp cát đệm hạt trung, cắm bấc thấm, đắp đất nền đường K95 và đắp đất gia tải để thoát nước có kết nền đường. Trong quá trình thi công Nhà thầu tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, do giải pháp kỹ thuật xử lý đất yếu làm nước từ dưới sâu nền đường thoát ra ruộng có gây nhiễm phèn nên một vài vị trí lúa kém phát triển, ảnh hưởng năng suất trong phạm vi khoảng 10m tính từ chân ta luy nền đường, điều này cũng đã xảy ra ở một vài nơi thuộc địa bàn xã Cát Tiến (đây là nguyên nhân chính chứ không phải do đắp cát nhiễm mặn). Đến nay, nền đường đã kết thúc giai đoạn lún có kết đồng thời qua các mùa mưa lũ đã rửa trôi nên hiện nay không gây ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Về hệ thống thoát nước dọc tuyến để tưới tiêu nước: Trong giai đoạn thiết kế Ban QLDA Giao thông tỉnh và đơn vị tư vấn đã thỏa thuận với địa phương, đơn vị quản lý

kênh mương thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vị trí, quy mô xây dựng hệ thống kênh mương, công thoát nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ. Thực tế trên đoạn tuyến từ Km3+00 - Km4+00 Nhà thầu đang xây dựng các đoạn cải mương bên trái tuyến và các công thoát nước ngang đường đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ.

- Cử tri xã Hoài Phú (huyện Hoài Nhơn) kiến nghị: Một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Tây tỉnh (ĐT 638B) đến nay chưa được đền bù (như hộ: Lê Văn Trọng - Cư lễ, Bành Thanh Long – Lương Thọ 2). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát và thực hiện đền bù đúng quy định.

Trả lời:

Các hộ dân theo kiến nghị của cử tri nêu trên bị ảnh hưởng bởi dự án Đường phía Tây Tỉnh (An Nhơn - Hoài Nhơn), hạng mục: Đoạn Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa. Dự án Đường phía Tây Tỉnh (An Nhơn - Hoài Nhơn) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007, hạng mục: Đoạn Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa được khởi công vào tháng 10/2009 và nghiệm thu hoàn thành vào tháng 8/2011, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 19/6/2014.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường GPMB trong quá trình thực hiện dự án trước đây thì các hộ Lê Văn Trọng, Bành Thanh Long và Lê Thị Lương thuộc xã Hoài Phú có bị ảnh hưởng bởi dự án. Các hộ dân này đã được lập phương án bồi thường, hỗ trợ và được UBND tỉnh phê duyệt giá trị đền bù tại Quyết định số 2331/QĐ-CTUBND ngày 11/10/2010 và Quyết định số 496/QĐ-CTUBND ngày 31/3/2011.

Ngày 22/10/2010, Ban QLDA đã tiến hành chi trả cho các hộ dân. Tuy nhiên, trong 03 hộ nêu trên thì Ban QLDA chỉ chi trả được cho hộ: Lê Thị Lương, còn lại 02 hộ là Lê Văn Trọng và Bành Thanh Long không đồng ý nhận tiền bồi thường vì còn chưa thống nhất giá đền bù nên Ban QLDA không thể chi trả được và đã nộp lại ngân sách Nhà nước tại phiếu chi ngày 05/11/2010. Hiện nay, dự án Đường phía Tây Tỉnh (An Nhơn - Hoài Nhơn) đã hoàn thành và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án nên không có cơ sở và kinh phí để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB đối với các hộ dân này.

- Cử tri phường Nhơn Hoà (thị xã An Nhơn) kiến nghị: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cấm biển hướng dẫn giao thông tại nút giao thông Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19, vì hiện nay tại điểm này chưa có biển hướng dẫn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn là khá cao và đã có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Trả lời:

Năm 2019, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định đã thực hiện lắp đặt bổ sung 03 biển báo chỉ hướng đường theo kiến nghị cử tri, cụ thể: 02 biển trên tuyến Quốc lộ 1 hướng đi từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam, 01 biển trên tuyến QL.19 hướng từ Gia Lai xuống Quy Nhơn. Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông tại khu vực nút giao nêu trên, góp phần tích cực trong công tác xử lý các hành vi vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo

trật tự an toàn giao thông tại khu vực nút giao.

- Cử tri xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý các trường hợp đầu đỗ xe tải dọc tuyến Quốc lộ 1A để sửa chữa mâm lốp, lấn chiếm hành lang dành cho người đi bộ và phần đường dành cho xe máy, gây cản trở giao thông.

Trả lời:

QL1 đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước có nhiều cửa hàng kinh doanh sửa chữa, mua bán phụ tùng ô tô nên các ô tô tải thường xuyên dừng đỗ, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện gây cản trở giao thông trên tuyến theo quy định. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định tổ chức lắp đặt biển báo cấm đỗ để xử lý phương tiện vi phạm theo quy định.

- Cử tri xã Cát Sơn (huyện Phù Cát) đề nghị: UBND tỉnh quan tâm, đặt trụ đèn giao thông tại 02 điểm: ngã ba Quốc lộ 1A với đường ĐT 633 (ngã ba Chùa Vàng); ngã tư đường ĐT 633 với đường Tây tỉnh. Vì hai đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Trả lời:

+ Nút giao giữa tuyến QL.1 với ĐT.634 là nút ngã ba, thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, có đầy đủ hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng. Năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra, qua đó thống nhất chưa thật sự cần thiết lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại đây, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Cục Quản lý đường bộ III lắp đặt bổ sung hệ thống đèn cảnh báo (đèn vàng nhấp nháy) trên tuyến QL.1, đồng thời khôi phục vạch sơn giảm tốc bị mờ trên tuyến QL.1 tại khu vực nút giao. Tuy nhiên, do không xác nhận đủ hồ sơ tai nạn để xác lập điểm đen nên Cục quản lý đường bộ III chưa có phương án xử lý. Riêng vạch sơn tại khu vực nút giao, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo nhà thầu sơn lại toàn bộ các vạch sơn trên tuyến Quốc lộ 1 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

+ Nút giao giữa tuyến ĐT.638 với ĐT.634 là nút ngã tư, thuộc xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, có đầy đủ hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng. Năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra, qua đó thống nhất chưa thật sự cần thiết lắp đặt đèn tín hiệu giao thông vì lưu lượng phương tiện giao thông qua nút giao không cao.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp, thảm tăng cường mặt đường các tuyến đường tỉnh, trong đó có nút giao giữa tuyến ĐT.638 với ĐT.634 có các hạng mục lắp đặt bổ sung hệ thống đèn cảnh báo (đèn vàng nhấp nháy), biển cảnh báo và vạch sơn giảm tốc. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2020.

- Cử tri xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) phản ánh: Tuyến đường sắt trên địa bàn thôn Gia An Đông chạy qua khu dân cư; phía đông đường sắt có 34 hộ dân, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng ngày càng cao nhưng chỉ vận chuyển bằng xe máy, đường đi hẹp, thường xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh kiến

ngành đường sắt khẩn trương xây dựng đường gom dân sinh để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 về việc phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, trong đó có hạng mục xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án của Chính phủ (hoàn thành trong tháng 5/2020) để có cơ sở chỉ đạo UBND các địa phương liên quan (có UBND huyện Hoài Nhơn) thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở đường bộ giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh; trong đó có việc xây dựng đường gom dân sinh trên địa bàn thôn Gia An Đông để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân.

- Cử tri thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) kiến nghị: UBND tỉnh đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn trước trường Chu Văn An; lắp đèn tín hiệu giao thông đoạn đường Trần Phú nối dài tại Khối 5, Thiết Đính Bắc đi qua Quốc lộ 1.

Trả lời:

Về đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường QL.1 mới, đoạn trước trường Chu Văn An: UBND tỉnh đã cho chủ trương và giao Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường QL.1 mới, đoạn trước trường Chu Văn An. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh đang triển khai thủ tục đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường QL.1 mới, đoạn trước trường Chu Văn An trong năm 2020.

Về lắp đèn tín hiệu giao thông đoạn đường Trần Phú nối dài: Hiện nay, tuyến đường Trần Phú nối dài với Quốc lộ 1, thị trấn Bồng Sơn tầm nhìn thông thoáng, có hệ thống đèn cảnh báo giao thông, thời gian qua tai nạn giao thông chưa xảy ra; vì vậy, việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông xanh, đỏ, vàng tại ngã tư này là chưa cần thiết.

7. Về văn hóa và thể thao:

- Cử tri xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng củng cố hồ sơ để đề nghị công nhận di tích và có kế hoạch đầu tư xây dựng Đài Chiến thắng Đồng Ấu tại thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao lập hồ sơ di tích trình UBND tỉnh xem xét, xếp hạng di tích trong năm 2020. Hiện đơn vị chuyên môn đang tiến hành khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ theo quy định. Khi di tích được xếp hạng, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành xây dựng bia di tích và phối hợp với chính quyền địa phương trình các cấp cho chủ trương xây dựng công trình phục vụ việc phát huy giá trị di tích.

8. Về nội vụ, xây dựng chính quyền:

- Cử tri xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn) phản ánh: Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách khối Đảng cấp xã và kinh phí hoạt động quá thấp. Kiến nghị Trung ương, tỉnh xem xét tăng mức phụ cấp.

Trả lời:

Nội dung này, UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn số 72/BC-UBND ngày 06/5/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII.

Hiện nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tuy nhiên, số lượng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn đều thấp hơn so với quy định hiện hành.

Trên địa bàn tỉnh ta, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh đều đã vượt trần mức khoán kinh phí theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2020) xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tại địa phương

- Cử tri các xã: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) cùng kiến nghị: UBND tỉnh bổ sung biên chế hoạt động không chuyên trách đối với lĩnh vực nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các xã ven đầm Thị Nại để thực hiện tốt việc chống khai thác bất hợp pháp theo Luật Thủy sản năm 2017; vì các xã này có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn và tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh chưa quy định đối tượng này.

Trả lời:

Lĩnh vực nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiện nay do công chức cấp xã (chức danh Nông, lâm, ngư - công thương nghiệp) đảm nhiệm. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri về việc bố trí người hoạt động không chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này đối với các xã ven đầm Thị Nại, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2020) khi sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

- Cử tri xã Tây Phú (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Hiện nay, một số công an viên đã tham gia công tác gần 20 năm nhưng phải nghỉ do thực hiện việc sắp xếp, kiện

toàn bộ máy nhưng chưa có chế độ đối với lực lượng này. Đề nghị tỉnh xem xét, có chế độ chính sách cho đối tượng này.

Trả lời:

Đối với Công an xã (Trưởng, Phó Công an xã, Công an viên) nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Hướng dẫn số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an và Hướng dẫn số 1380/HD-SNV ngày 04/10/2016 của Sở Nội vụ.

- Cử tri xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) kiến nghị: Tỉnh có chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác tốt về làm việc tại cơ quan cấp xã. Vì hiện nay, việc thu hút, bổ sung nguồn cán bộ cấp xã rất khó khăn.

Trả lời:

Hiện nay, Chính phủ có Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 quy định chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, không bao gồm các cơ quan ở cấp xã. Mặt khác, khi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thì số lượng thí sinh tham gia dự tuyển có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên luôn nhiều hơn nhu cầu tuyển dụng nên đủ điều kiện để lựa chọn người có trình độ chuyên môn và năng lực tốt về công tác tại xã. Vì vậy, UBND tỉnh chưa có cơ sở để ban hành chính sách riêng của tỉnh về thu hút cán bộ về làm việc tại cơ quan ở cấp xã.

- Cử tri xã An Nghĩa (huyện An Lão) kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm nâng mức phụ cấp cho thú y thôn bản từ 200.000đ lên mức 400.000đ/tháng, vì mức phụ cấp hiện nay là quá thấp.

Trả lời:

Chế độ phụ cấp cho thú y thôn được thực hiện theo Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh; theo đó, mức phụ cấp cho thú y xã là 400.000 đồng/tháng và Thú y thôn (kể cả làng) tối đa 50%. Nguồn kinh phí chi cho các huyện miền núi từ nguồn ngân sách tỉnh cấp. Ngày 17/11/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã; theo đó, mức phụ cấp tháng của thú y cấp xã bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu quy định hiện hành. Đối với nhân viên thú y cấp thôn, ngoài hưởng mức phụ cấp hàng tháng, còn được hưởng khoản tiền công tiêm phòng và hỗ trợ tiền công, xăng xe trong các đợt tham gia chống dịch tại địa phương. Nhìn chung, mức phụ cấp còn thấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu chính sách sửa đổi, bổ sung Đề án kiện toàn mạng lưới thú y cơ sở, chú trọng nâng mức phụ cấp cho nhân viên thú y, đảm bảo phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và phù hợp với Luật Thú y năm 2015 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2020.

- Cử tri phường Trần Hưng Đạo (thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Trường hợp Bà Nguyễn Thị Cúc- khu phố 3, năm 2005 có làm hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng

Huy hiệu “Vi nghĩa vụ quốc tế” và UBND tỉnh đã có tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 17/01/2005 do bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét 08 người trong đó có tên bà Nguyễn Thị Cúc. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 27/6/2005 về việc tặng Huy hiệu “Vi nghĩa vụ quốc tế” cho 08 người nhưng lại không có tên bà Nguyễn Thị Cúc, mà lại có một người trùng tên 2 lần (là bà Huỳnh Thị Thiệu), từ đó đến năm 2017 bà Cúc đã đi đến rất nhiều cơ quan đề nghị nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đôn đốc, nhắc nhở để các cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét.

Trả lời:

Ngày 17/01/2005, UBND tỉnh có Tờ trình số 01/TT-UB có Tờ trình số 42/TTr-UBND đề nghị Bộ Quốc phòng (qua Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị) xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” cho 08 cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thị Cúc, quê quán: xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước là cán bộ chuyên gia được cử đi làm nhiệm vụ giúp bạn Campuchia, thời gian công tác từ tháng 4/1979 đến tháng 4/1980. Tuy nhiên, kết quả tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” theo Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 27/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ không có tên bà Nguyễn Thị Cúc, nhưng lại có tên bà Huỳnh Thị Thiệu, quê quán: xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (*bà Huỳnh Thị Thiệu không có tên trong danh sách trình đề nghị của tỉnh Bình Định theo Tờ trình số 01/TT-UB*). Vì vậy, UBND tỉnh tiếp tục có Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 02/6/2017 đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” cho bà Nguyễn Thị Cúc và ngày 08/6/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục có Công văn số 195/HĐTĐKT đề nghị Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng phúc đáp kết quả đề nghị tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” cho bà Nguyễn Thị Cúc; đồng thời, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Công Nhường cũng đã có ý kiến kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét việc tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” đối với bà Nguyễn Thị Cúc. Đến ngày 29/5/2019, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng có Công văn số 2034/TH-TĐKT phúc đáp đến đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, UBND tỉnh Bình Định và bà Nguyễn Thị Cúc với nội dung: “Năm 2018, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng có nhận được Tờ trình của UBND tỉnh Bình Định tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” cho bà Nguyễn Thị Cúc và đã tiến hành lập các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ; khi nhận được kết quả từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Tuyên huấn sẽ chuyển hiện vật khen thưởng đến UBND tỉnh Bình Định để trao cho bà Nguyễn Thị Cúc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay tỉnh vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết. Về việc này, UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến trả lời về kết quả tặng Huy hiệu “Vi Nghĩa vụ quốc tế” cho bà Nguyễn Thị Cúc.

- Cử tri xã Bok Tới (huyện Hoài Ân) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các cấp tiếp tục thực hiện chương trình cử tuyển đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo cơ hội học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn.

Trả lời:

Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, hàng năm Sở Nội vụ đều có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo chế độ cử tuyển gửi về Sở Nội vụ đề tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, do còn nhiều sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí công tác nên phần lớn các huyện không đăng ký. Trường hợp, địa phương nào có nhu cầu thì đăng ký trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xét chọn và cử đi học cử tuyển theo đúng đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn quy định.

- Cử tri xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn) kiến nghị: Tỉnh xem xét, cho biết vì sao việc thực hiện cấp đổi huân, huy chương, bằng khen kháng chiến rất chậm (nhiều trường hợp đề nghị từ năm 2014 nhưng đến nay chưa có kết quả), làm ảnh hưởng đến việc đề nghị hỗ trợ một số chính sách khác có liên quan.

Trả lời:

Việc thực hiện cấp đổi bằng (huân, huy chương, bằng khen kháng chiến) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thời gian giải quyết cấp đổi bằng phụ thuộc vào lý do cấp đổi do hư hỏng, sai sót hay do mất bằng, thời gian cấp bằng và thường kéo dài từ 6 tháng đến 02 năm, có những trường hợp tài liệu tra cứu không còn do thất lạc thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn. Sở Nội vụ đã nhiều lần phản ánh kiến nghị với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhưng chưa được xem xét giải quyết.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét đưa thủ tục cấp đổi bằng vào Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác ngành Nội vụ để quy định cụ thể thời gian giải quyết và công bố công khai để người dân theo dõi, giám sát việc thực hiện.

- Cử tri xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh) kiến nghị: Trong thời chiến, việc huy động lực lượng tham gia phục vụ kháng chiến không phân biệt độ tuổi nhưng khi làm bằng thành tích để hưởng chính sách lại quy định phải đủ 15 tuổi trở lên mới công nhận, dưới 15 tuổi không công nhận thì thiệt thòi cho đối tượng này. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi quy định cho phù hợp.

Trả lời:

Khoản 5 và khoản 6, Mục II Văn bản số 1275/BTĐKT-Vụ III ngày 07/6/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn như sau:

“5. Những người dưới 18 tuổi chỉ được công nhận và xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi tham gia vào tổ chức và được tổ chức công nhận có trong biên chế mà người đó đã tham gia hoạt động. Những người dưới 18 tuổi nếu chỉ là nhân dân, không phải là người hoạt động trong tổ chức kháng chiến thì không thuộc đối tượng xét, khen thưởng thành tích kháng chiến”.

“6. Đối với những người giúp đỡ kháng chiến trong Bản khai thành tích của cá nhân và các xác nhận nêu việc giúp đỡ kháng chiến như canh gác đưa tin, mua giúp hoặc ủng hộ lương thực, thuốc men... cho cách mạng phải theo quy định tại Khoản 3,

Mục III Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Viện Huân chương: “Việc khen thưởng nhân dân căn cứ vào thành tích cụ thể nên yêu cầu phải báo cáo rõ ràng về địa điểm, thời gian, sự việc và có xác nhận đầy đủ của một cán bộ và một người dân hoạt động cùng thời kỳ”. Điểm d Mục 2 Phần II Hướng dẫn số 155/VHC ngày 10/9/1983 của Viện Huân chương quy định: “Nhân dân có thành tích giúp đỡ cách mạng, giúp đỡ kháng chiến phải có giấy xác nhận của cán bộ cách mạng hoặc của tổ chức cách mạng được giúp đỡ hoặc của cán bộ cách mạng, cán bộ kháng chiến có trách nhiệm và biết chắc chắn việc giúp đỡ đó”.

Vì vậy, các trường hợp tham gia kháng chiến hoặc giúp đỡ kháng chiến có đủ các điều kiện và các xác nhận theo hướng dẫn nêu trên sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định.

- Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: Việc chồng lấn địa giới hành chính giữa huyện Đồng Xuân (Phú Yên) với huyện Vân Canh (Bình Định),... kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm có biện pháp giải quyết tính trạng trên.

Trả lời:

Theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên được chính quyền địa phương các cấp lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), tại khu vực xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đường địa giới hành chính có sự chồng lấn về diện tích khoảng 500 ha. Trong những năm qua, công tác giải quyết đã được chính quyền địa phương hai tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề giải quyết nhiều lần nhưng chưa đạt được sự thống nhất.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nội vụ các tranh chấp về đường địa giới hành chính cấp tỉnh, trong đó có tuyến địa giới hành chính giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Việc giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính, đặc biệt là địa giới hành chính cấp tỉnh là công việc phức tạp, nhạy cảm, tác động đến tâm tư, tình cảm của người dân khu vực tranh chấp nên phải thận trọng, chặt chẽ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan phối hợp với đơn vị thi công và các địa phương có liên quan khảo sát thực địa, đối chiếu hiện trạng quản lý với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để đề xuất phương án và tổ chức hiệp thương để giải quyết. Trường hợp không đạt được sự thống nhất thì kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền.

- Cử tri phường Nhơn Thành (thị xã AN Nhơn) kiến nghị: Việc tranh chấp đất đai do đo đạc chồng lấn giữa xã Cát Tân (Phù Cát) và phường Nhơn Thành (An Nhơn) đã được người dân kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được Sở Nội vụ giải quyết triệt để. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết; vì hiện nay, các hộ dân ở xã Cát Tân vẫn tiếp tục mở rộng diện tích xâm lấn về phía phường Nhơn Thành.

Trả lời:

Nội dung này, UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn số 136/BC-UBND ngày 25/7/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII. Đối với việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính cấp huyện thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Nhơn hiệp thương giải quyết dứt điểm tranh chấp, chồng lấn địa giới hành chính giữa huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

- Cử tri xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) và cử tri huyện Vĩnh Thạnh cùng kiến nghị: Việc bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm vụ chức danh chủ tịch các tổ chức xã hội còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; vì Điều lệ của các hội quy định chủ tịch hội phải là hội viên hội Người cao tuổi, Hội cựu tù chính trị. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn cụ thể và có biện pháp tháo gỡ khó khăn ở cấp cơ sở. (Nội dung này đã được UBND tỉnh giải quyết trả lời tại Văn bản số 57/BC-UBND ngày 23/4/2020 tuy nhiên cử tri cho rằng nội dung trả lời chưa được rõ, đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn, giải thích rõ hơn).

Trả lời:

Điểm a khoản 4 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh không bắt buộc phải bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm vụ chức danh chủ tịch các hội đặc thù. Trường hợp, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có đủ điều kiện để kiêm nhiệm chức danh chủ tịch các hội đặc thù theo quy định của Điều lệ hội thì khuyến khích bố trí kiêm nhiệm để tăng mức thu nhập người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

- Cử tri huyện Hoài Ân kiến nghị: Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện đều được hưởng phụ cấp, tuy nhiên Trưởng Ban Kinh tế, Trưởng Ban Pháp chế HĐND cấp xã không được hưởng phụ cấp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ phụ cấp cho các chức danh các ban của HĐND cấp xã.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ có Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND cấp huyện mới được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND cấp xã không phải là đại biểu HĐND chuyên trách nên không có cơ sở giải quyết hưởng phụ cấp theo quy định.

9. Về công tác nội chính:

Cử tri xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh) kiến nghị: Cử tri không đồng tình với nội dung yêu cầu “ Ban Quản lý Rừng phòng hộ thu hồi số tiền đã cấp cho hộ nhận khoán trên phần diện tích không có rừng từ năm 2014 - 2017 với tổng diện tích 248,38 ha” tại Kết luận số 354/KL-TTT ngày 24/7/2018 của Thanh tra tỉnh vì sai phạm do khâu đo đạc thiết kế trong việc giao khoán bảo vệ rừng thuộc về chủ rừng (Ban quản lý Rừng phòng hộ) chứ không thuộc về hộ nhận khoán. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng không thu hồi số tiền đã cấp cho hộ nhận khoán mà nên xử lý trách nhiệm của Ban Quản lý Rừng phòng hộ.

Trả lời:

Ngày 01/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc xử lý kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác giao khoán bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh: Thống nhất nội dung kết luận, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 354/KL-TTT ngày 24/7/2018, cụ thể: Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh: Công tác nghiệm thu giao khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý chưa được quan tâm đúng mức, thể hiện sự thiếu kiểm tra trong công tác quản lý, như: một số diện tích rất lớn, nhiều lô, trong thời gian dài (trước năm 2014) rừng giao khoán bị tác động, không có rừng nhưng Ban Quản lý không phát hiện, không trừ bỏ diện tích, không báo cáo cơ quan có chức năng xử lý. Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra phát hiện diện tích không có rừng nhưng Ban Quản lý vẫn nghiệm thu thanh toán tiền công quản lý, bảo vệ cho hộ gia đình, tổ chức 248,38 ha với tổng số tiền: 347.760.000 đồng. Qua xác minh, hộ dân xác nhận đã nhận đủ số tiền này.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Kết luận thanh tra số 354/KL-TTT ngày 24/7/2018, kiến nghị:

Về xử lý kinh tế: Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm thu hồi đầy đủ và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh đối với số tiền Ban Quản lý đã chi sai quy định tiền khoán quản lý, bảo vệ rừng cho hộ dân đối với diện tích không có rừng là đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 311.046.025 đồng và tiếp tục nộp số tiền còn lại.

Về xử lý trách nhiệm: UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra phát hiện.

Do đó, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng không thu hồi số tiền đã cấp cho hộ nhận khoán đối với diện tích không có rừng là không có cơ sở.

- Cử tri huyện An Lão kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà làm việc và mua sắm trang thiết bị làm việc cần thiết cho những xã có Công an chính quy về tăng cường nhằm tạo điều kiện nơi ăn ở, để an tâm công tác.

Trả lời:

Năm 2020, Công an tỉnh đã phân bổ 4,1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thường xuyên cho lực lượng Công an chính quy của 10 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão để hoạt động trong năm 2020.

Về trang bị phương tiện, thiết bị, vật tư cho lực lượng Công an xã chính quy của Công an huyện An Lão: Xe mô tô: 05 xe; súng đa năng bắn đạn cao su: 09 khẩu; bình xịt BX4 18 bình; Áo giáp chống đâm, chống đạn K59 12 chiếc; gậy nhựa: 30 chiếc; khóa dây trói: 132 chiếc; dùi cui cao su: 20 cái; loa pin 25W: 07 cái; dùi cui điện 20 cái; đèn pin đặc chủng ĐL14: 45 cái; còi: 72 chiếc, mũ bảo hiểm CAX: 34 cái; xác cốt

CAX: 45 cái; tủ hồ sơ nghiệp vụ 4 cánh: 10 tủ; tủ đựng vũ khí, công cụ hỗ trợ: 09 tủ.

Thời gian tới, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục rà soát, kiến nghị đề xuất lãnh đạo các cấp đề trang bị về cơ sở, vật chất cho Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã trong toàn tỉnh.

- Cử tri thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ), phường Lê Lợi và phường Hải Cảng (thành phố Quy Nhơn) đề nghị: UBND tỉnh kiến nghị Trung ương tăng mức phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố, vì hiện nay mức phụ cấp thấp không đảm bảo phục vụ công tác.

Trả lời:

Thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐT BXH-BTC ngày 01/3/2007 giữa Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện cho lực lượng Bảo vệ dân phố.

Ngày 17/11/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về Đề án Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong đó ngân sách của tỉnh đảm bảo chi chế độ phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP) cụ thể, như sau:

- + Trưởng ban BVDP: 220.000đ/tháng.
- + Phó trưởng ban BVDP: 180.000đ/tháng.
- + Tổ trưởng BVDP: 140.000đ/tháng.
- + Tổ viên BVDP: 100.000đ/tháng.

Ngày 14/7/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh chế độ phụ cấp hàng tháng và bổ sung trang bị, trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, theo đó đã điều chỉnh tăng thêm 20% phụ cấp cho mỗi chức danh so với mức phụ cấp đã được quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND, cụ thể:

- + Trưởng ban BVDP: 264.000đ/tháng.
- + Phó trưởng ban BVDP: 216.000đ/tháng.
- + Tổ trưởng BVDP: 168.000đ/tháng.
- + Tổ viên BVDP: 120.000đ/tháng.

Ngoài mức phụ cấp nêu trên, tùy từng địa phương có hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng Bảo vệ dân phố tham gia công tác tuần tra, thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT từ nguồn kinh phí địa phương và từ Quỹ Quốc phòng – An ninh. Tuy nhiên, ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND quy định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Trung ương, nên việc cho hỗ trợ cho hoạt động của lực lượng làm ANTT ở cơ sở nói

chung và lực lượng Bảo vệ dân phố nói riêng từ nguồn kinh phí trên không còn nữa.

- Cử tri xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) kiến nghị: UBND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ cho cán bộ, đảng viên đi công tác địch hậu (từ năm 1950 đến năm 1953) ở Tây Nguyên. Quan tâm, xem xét giải quyết chế độ theo Quyết định số 49 của Chính phủ (chế độ dân công hỏa tuyến).

Trả lời:

+ Về xem xét, giải quyết chế độ cho cán bộ, đảng viên đi công tác địch hậu (từ năm 1950 đến năm 1953) ở Tây Nguyên thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh tổng hợp, kiến nghị lên các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đề nghị Chính phủ có hướng giải quyết cụ thể.

+ Đề nghị quan tâm, xem xét giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến: Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đối với huyện Tây Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định và đề nghị Quân khu V, với 634 hồ sơ đối tượng, riêng xã Bình Nghi có 338 hồ sơ (chiếm hơn 50% số hồ sơ toàn huyện). Đồng thời, trao quyết định chi trả, phiếu thanh toán và giấy chứng nhận cho các đối tượng thuộc xã Bình Nghi là 230 trường hợp. Số hồ sơ còn lại đang chờ Quân khu thẩm định; khi có Quyết định chi trả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo về địa phương để giải quyết chính sách đầy đủ cho đối tượng.

- Cử tri xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) kiến nghị: UBND tỉnh kiến nghị Trung ương có chính sách tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho bộ đội tham gia chiến đấu tại chiến trường K. Tại địa phương, có 35 hồ sơ đề nghị từ năm 2017 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Trả lời:

Qua xem xét kiến nghị của cử tri xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát liên quan đến việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba theo Mục IV của Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Đối với nội dung này, Bộ CHQS tỉnh đã tổng hợp và báo cáo lên cơ quan cấp trên (tổng cộng là 665 hồ sơ/toàn tỉnh) và hiện đang chờ xét duyệt; khi có kết quả, Bộ CHQS tỉnh thông báo cho các đối tượng có liên quan biết theo quy định.

- Cử tri xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) phản ánh: Du kích tham gia kháng chiến đã hy sinh thì không được xem xét giải quyết chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chính phủ và các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh tổng hợp, kiến nghị lên các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đề nghị Chính phủ xem xét, cho chủ trương giải quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết dứt điểm trong năm 2019, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng